



ที่ สธ ๐๗๐๘.๔/๗๖๕๙

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอประชาสัมพันธการประชุมวิชาการสุศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นประชาสัมพันธการประชุมวิชาการสุศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผ่นประชาสัมพันธนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสุศึกษา ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุศึกษา ภาควิชาสุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัศน์ จัดทำโครงการประชุมวิชาการสุศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดีให้กับบุคลากรด้านสุศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และบุคลากรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในประชาคมสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online

ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย โดยสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ และกรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้จากเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุศึกษา www.hepa.or.th ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธให้บุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัยในครั้งนี้อย่างจะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

กองสุศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๐๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๕๐

(นายเรศ กระจันยวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ